



เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับ

เงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ให้ผู้พิการนำหลักฐานมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวคนพิการตัวจริง
๒. ทะเบียนบ้านตัวจริง
๓. สมุดเงินฝากธนาคาร
๔. สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่น หรือมี บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็น ประเภทออม ทรัพย์เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน

ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวัน จันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

การแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ

โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคนพิการ กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

วิธีการจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน รายละเอียด ๘๐๐ บาท คนพิการที่อายุไม่เกิน ๑๗ ปี รายละเอียด ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน หลังจากลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการแล้ว กรณีที่คน พิการเสียชีวิตภายในวันที่ ๑ ของเดือนที่จ่ายเบี้ยความพิการจะ ได้รับเงินภายในเดือนนั้น โดยทางญาติอย่าพึ่งดำเนินการปิดบัญชีธนาคาร ภายในเดือนที่คนพิการเสียชีวิตเพราะจะได้รับเงิน เบี้ยความพิการอีก ๑ เดือน หากไปปิดบัญชีจะทำให้ กรมบัญชีกลาง การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ

๑. ถึงแก่กรรม (ตาย)
๒. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ การย้ายที่อยู่อย่างไรเพื่อให้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการได้ อย่างต่อเนื่อง

ผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ก่อนที่จะขอ ย้ายที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะได้ แนะนำการย้าย หากผู้พิการแจ้งย้ายไม่บอกทางองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย กรมบัญชีกลางตรวจพบจะระงับ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการไว้ชั่วคราวเนื่องจากขาด คุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบียบ จนกว่าจะไป

ติดต่อขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล/ เทศบาล ตำบล เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สำนักงานเขต กทม. เมืองพัทยา จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตามระเบียบ

การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คน พิการไม่ต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุ

บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ ๘ ปีในกรณีที่บัตร ประจำตัว คนพิการใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อขอทำบัตร ประจำตัวคน พิการใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน ๓๐ วัน ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัด เลย เพื่อดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย



ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย
โทร ๐๔๒-๘๑๐๙๗๗ แฟกซ์ ๐๔๒-๘๑๐๙๗๖
email: saraban@huaipichai.go.th